



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
11 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 11 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,496 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,996,969 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,452 ราย รักษาหายสะสม 1,880,636 ราย ยังรักษาอยู่ 96,450 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 57 ราย เสียชีวิตสะสม 19,883 ราย ผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 81,908,710 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 252,077,234 ราย เสียชีวิต 5,087,172 ราย รักษาหาย 228,144,082 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สิงคโปร์ ยกเลิกการรักษาให้ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เว้นแต่บุคคลนั้นไม่สามารถฉีดได้ ฝรั่งเศส ประกาศให้ประชาชนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือบูสเตอร์โดส แคนาดา ฟินแลนด์ ฝรั่งเศสและสวีเดน มีค่าเตือนผู้ที่มีอายุน้อยที่จะรับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาโรคหัวใจ ไฟเซอร์อิงค์ พร้อมด้วยไบโอเอ็นเทค สองบริษัทเวชภัณฑ์ในสหรัฐฯ และเยอรมนี ได้ยื่นเรื่องต่อเอฟดีเอ อีกครั้ง เพื่อขออนุมัติใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ขนานไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ฉีดเป็นเข็มบูสเตอร์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ ที่มีอายุ 18 - 64 ปี อย่างเต็มรูปแบบ รัสเซีย มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 มากที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ คือจำนวน 1,239 ราย

ประเด็นสำคัญ

1. นโยบายเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค.เผย ผู้เดินทางเข้าประเทศทางอากาศผ่านสนามบินต่างๆ ในวันที่ 9 พ.ย. มี 2,779 ราย ยอดรวมตั้งแต่วันที่ 1-9 พ.ย. มี 28,021 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ 29 ราย หรือคิดเป็น 0.10%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ thebangkokinsight acnews สำนักข่าวอิศรา สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, 9, TNN, NBT, innews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคโควิด 19 ภาคกลาง ว่า เปิดประเทศผ่านมา 10 วัน ภาพรวมเป็นไปด้วยดี สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ การเดินทางเข้ามาของผู้เดินทางเป็นไปตามมาตรการคัดกรอง ตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี มีปัญหาบ้างแต่แก้ไขได้ นอกจากนี้ จะพยายามหามาตรการให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ทั้งเรื่องโควิดฟรีเซตติ้ง (Covid-19 Free Setting) การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น จนถึงขณะนี้ไทยฉีดวัคซีนแล้วกว่า 80 ล้านโดส และคาดว่าสิ้นปี 64 ก็จะมีสัดส่วนของวัคซีนตามเป้าหมาย 80%

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ผลของวัคซีนเริ่มทำงานแล้ว คนในเมืองส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน และวัคซีนก็มีปริมาณมากพอ ทำให้อัตราการป่วยติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตลดลง ส่วนแรงงานต่างด้าวที่จะได้รับการผ่อนผัน 3 สัญชาติเข้าไทยได้นั้น ก็จะมีการฉีดวัคซีนให้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และในการประชุมขององค์การอนามัยโลก ปลายเดือนนี้ จะมีการหารือเรื่องกฎบัตรและมาตรการป้องกันโรคระหว่างประเทศ และจะเสนอ ศบค. เรื่องแผนการฉีดวัคซีนในเดือน ธ.ค. นี้ ให้ฉีดทุกคน โดยขอให้ทางกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกำนันผู้ใหญ่บ้าน สํารวจและฉีดวัคซีนให้ผู้ที่ยังไม่ฉีดทุกสัญชาติ ฟรีทุกคนตามนโยบายของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(แนวหน้า thebangkokinsight)

-ปลัด สธ. ใช้กลยุทธ์ 5 Smart รองรับเปิดประเทศสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพให้ประชาชนใช้ชีวิตวิถีใหม่ โดยประสานกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย

2. กรณีคลินิกใน จ.สระแก้ว ฉีดวัคซีน J&J

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ ผู้จัดการ ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ ผู้จัดการ ข่าวสด สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, 9, TNN, NBT)

- นายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีการฉีดวัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.สระแก้ว ว่า การนำเข้าวัคซีนจะต้องมีกระบวนการตามกฎหมาย มีระบบขนส่ง จัดเก็บการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม ต้องรู้ที่มาที่ไป เพราะฉะนั้นกรณีนี้คนที่หิวมากก็ฉีด คนฉีดให้ก็ฉีด ได้มีการหารือกับผู้ว่า สระแก้วแล้ว ส่วนกรณีที่เลขาธิการแพทยสภาโพสต์ข้อความสะท้อนว่า ในพื้นที่ต้องการได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพประสิทธิภาพนั้น ขอยืนยันว่าวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาเป็นวัคซีนที่ดี มีคุณภาพ และยืนยันด้วยว่า ได้มีการจัดส่งวัคซีนไปยังจังหวัดสระแก้วอย่างเพียงพอ

- นพ.ประภาส ผูกดวง นพ.สสจ.จ.สระแก้ว ระบุว่า หลังเจ้าพนักงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลที่คลินิกเอกชนดังกล่าว พบว่า 1.มีการทำผิดมาตรฐานคลินิกบางประเด็น เช่น การไม่ลงทะเบียนและให้เจ้าหน้าที่อื่นฉีดวัคซีนแทน จึงมีคำสั่งปิดคลินิกเป็น

เวลา 7 วัน 2.อาจมีความผิดกฎหมาย อาทิ พ.ร.บ.ยา และ พ.ร.บ.สถานพยาบาล โดยตั้งคณะทำงานตรวจสอบ คาดใช้เวลา 15 วัน เบื้องต้นพบเป็นแพทย์ใกล้เกษียณ ยังให้การปฏิเสธ ส่วนผู้ที่มาฉีดนั้น ยังไม่ทราบจำนวน เท่าที่ทราบจากคนโพสต์เฟซบุ๊ก ประมาณ 4 คน เป็นเรื่องยากในการตรวจสอบ ทั้งนี้ วัคซีนจอห์นสันฯ ไม่ใช่วัคซีนที่นำเข้ามาอย่างถูกต้อง จึงไม่ถือว่าเป็นผู้รับวัคซีนแล้ว ขณะนี้มอบให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน

3. งานลอยกระทง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ข่าวสด)

- ที่ประชุม ศบค.มีมติให้จัดงานเทศกาลลอยกระทงตามประเพณีได้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1.การจัดงานขนาดเล็ก ในระดับบุคคล หรือในครอบครัว ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล 2.งานเทศกาลขนาดใหญ่แบบอีเวนต์ ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้น โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ต้องกำกับดูแล ทั้งผู้ที่มาขอจัดงาน และการจัดงานในระดับเล็กด้วย โดยให้ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ยึดถือแนวทางและมาตรการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและ สธ. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกัน และ ศบค.เห็นชอบ อย่างไรก็ตามวันที่ 12 พ.ย. จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่เพื่อพิจารณามาตรการที่ออกไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากครบ 2 สัปดาห์ที่ต้องพิจารณา

4. การนำเข้าแรงงานต่างด้าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ)

- รวบรวมแรงงาน ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามเอ็มโอยู (MOU) เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานหลังการเปิดประเทศ ผลการสำรวจพบว่ามีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวถึง 4 แสนกว่าอัตรา เตรียมเสนอ ศบค. วันที่ 12 พ.ย.นี้ คาดว่าจากนี้ 30 วัน จะนำเข้าแรงงานตามเอ็มโอยูได้ทันที ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วต้องกักตัว 7 วัน ส่วนกรณีฉีด 1 เข็มหรือยังไม่เคยรับวัคซีนต้องกักตัว 14 วัน ระหว่างกักตัวจะตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง โดยให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสถานที่กักตัว ค่าตรวจ ค่ารักษากรณีติดเชื้อ รวมแล้วมีค่าใช้จ่ายการนำเข้ารวม 9,700-26,720 บาท ส่วนวัคซีนเตรียมไว้ 4-5 แสนโดส เพื่อฉีดให้แรงงานต่างด้าวในวันสุดท้ายของการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, 9, TNN, NBT)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คือวางแผนฉีดวัคซีนคนต่างด้าวที่เข้ามาทั้งหมด ซึ่งมีวัคซีนเพียงพอ ขณะนี้วางแผนไปฉีดตามแนวตะเข็บชายแดน หากมีการข้ามแดนมาแล้วยังไม่ได้ฉีดก็ฉีดให้หมด กรณีเข้ามาแบบผิดกฎหมายก็ฉีดให้ก่อนผลักดันกลับประเทศ เมื่อลักลอบเข้ามาอีกอย่างน้อยก็ปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภาคเอกชนยินดีที่จะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเข้าแรงงาน แต่ต้องเป็นวงเงินที่ไม่มากจนเกินไป โดยเงื่อนไขการกักตัว 7-14 วัน ให้มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละไม่เกิน 1,000 บาท หรือรวมแล้วไม่เกิน 20,000 บาทต่อคน รวมทั้งมีข้อเสนอว่าควรมีสถานที่กักตัวแรงงานที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยร่วมกันในรูปแบบโรงพยาบาลสนามหรือ Hospital เป็นการลดค่าใช้จ่ายการกักตัว ทั้งนี้ ส.อ.ท.ต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้รัฐบาลจะต้องใช้ พ.ร.บ.ควบคุมโรค มาใช้แทน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เพื่อป้องกันแรงงานที่ย้ายที่ทำงาน

5. ลักลอบขายยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ),

- จากกรณีตำรวจ บก.ปคบ., กรมสสส., และ อย. ร่วมกันตรวจค้น รพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านบางกะปิ พร้อมยึดยาฟาวิพิราเวียร์ ยารักษาโควิดได้จำนวนหนึ่ง จึงออกหมายเรียกผู้บริหาร รพ.มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ล่าสุดผู้บริหาร รพ.ดังกล่าวพร้อมทนายความและผู้ติดตามเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว แต่ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมขอให้การเพิ่มเติมในรายละเอียดทางคดีในชั้นสอบสวน เบื้องต้นแจ้งข้อหาฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการต่อไป

6. การจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ สวท.,สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5,9,TNN,NBT)

- นายอนุทิน รองนายกฯและ รมว.สธ.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) และยาแพกซ์โลวิด (PAXLOVID) ว่า ขณะนี้ไทยไม่ได้มีปัญหาการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ แต่การสั่งซื้อยาเพื่อเก็บสำรองยาไว้ ส่วนยาแพกซ์โลวิดอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนกับ US FDA ยังไม่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ แต่เชื่อว่าไม่ตกขบวน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกับบริษัทไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หลังจากที่ ครม. เห็นชอบจัดสรรงบกลาง 500 ล้านบาทให้กรมการ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

แพทย์จัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ จำนวน 2 ล้านเม็ด ขณะนี้กำลังหารือกรมบัญชีกลางถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง น่าจะได้ข้อสรุป และนำไปสู่การเซ็นสัญญาจัดซื้อวันที่ 12 พ.ย.นี้หรือวันที่ 15 พ.ย. ส่วนยาแพกซ์โลวิด เท่าที่ทราบบริษัทยากำลังเคาะราคา และจะแจ้งให้เราทราบเพื่อหารือรายละเอียดวันที่ 12 พ.ย.นี้

7. ขยายเวลานั่งติ่มเครื่องติ่มแอลกอฮอล์ในร้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

- ปลัด กทม.กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีแผนว่าจะขยายเวลาเวลานั่งติ่มเครื่องติ่มแอลกอฮอล์ในร้านเพิ่มเติม เนื่องจากจะต้องประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งต้องประเมินจากหลายด้าน ทั้งสถานการณ์การติดเชื้อ การฉีดวัคซีน ปัจจัยเสี่ยง รอข้อมูลจากสำนักอนามัย

8. วัคซีนพาสปอร์ตไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

- กรณีมีการแชร์ในโลกออนไลน์ นายพิศาล มาตหวพัฒนา สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เสนอต่อรมว.สธ. ถึงการจัดทำวัคซีนพาสปอร์ตที่สามารถใช้ได้ในระบบ "หมอพร้อม" จริงๆ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ได้สื่อสารกับ ส.ว.แล้ว ระบบของอินเตอร์เนชันแนล แวกซิเนชัน เซอร์ติฟิเคท (International Vaccination Certificate) ต้องทำให้ได้มาตรฐานสากล ใช้ฐานข้อมูลการฉีดวัคซีน ทุก รพ.จะส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลกลาง การจะออกใบรับรองก็ต้องตรวจสอบ เนื่องจากบางครั้งผู้ฉีดวัคซีนไม่ได้ไป รพ.ที่พร้อม ทำให้ส่งข้อมูลบางส่วนไม่ครบ จึงต้องลงให้ครบ ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบ และเชื่อมโยงข้อมูลพาสปอร์ตจนออกเป็นสมุดเล่มเหลือง เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศเพิ่มส่วนของดิจิทัล เซอร์ติฟิเคท (Digital Certificate) ออกมาคู่กันกับสมุดเล่มเหลือง หากใครไม่มีสมุดเล่มเหลือง ก็สามารถโชว์ด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นวิธียุคใหม่ หลายประเทศก็ดำเนินการ

9. ฉีดเข็ม 4 คนไป ตปท.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ)

- รมว.สธ.เผยรัฐบาลมีนโยบายจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อประชุม ติดต่อธุรกิจ รวมทั้งเพื่อท่องเที่ยวและประเทศปลายทางยังไม่ให้การยอมรับวัคซีนสูตรไขว้ เช่น ผู้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มแล้วกระตุ้นด้วยแอสตราเซนเนกา หรือไฟเซอร์ 1 เข็ม ถือเป็นสูตรไขว้แต่ยังไม่ครบโดส จะเติมวัคซีนชนิดนั้นให้ครบ 2 เข็มถือเป็นเข็มที่ 4 ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศให้แจ้งความประสงค์มาที่กระทรวงได้

10. คลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ)

- จ.ลำปาง กลุ่มคนงานทำข้าวแต๋นในโรงงาน ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีผู้ติดเชื้อสะสมไปก่อนหน้ากว่า 20 ราย แพร่เชื้อคนงานในโรงงานลามเข้าสู่ครอบครัว ทำให้มีเด็กเล็กติดเชื้อไปรายแรก เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ของโรงเรียนอนุบาลเกาะคา ทำให้ครูและเด็กนักเรียนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงเกือบ 30 ราย ล่าสุดตรวจหาเชื้อพบครูและเด็กนักเรียน ติดเชื้อเพิ่มอีกนับ 10 ราย ทำให้ในวงคลัสเตอร์นี้ มีผู้ป่วยสะสม 37 ราย ด้านโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้ประกาศปิดชั่วคราว ระดับชั้นอนุบาล เป็นระยะเวลา 7 วัน

- จ.สงขลา นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโควิดในสงขลาสูงติดต่อกันยาวนานมาจากประชาชนกลุ่มหนึ่งประมาณร้อยละ 30 ปฏิเสธรับวัคซีน และเมื่อติดเชื้อโควิดไม่ยอมเข้ารับรักษาด้วย ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุทำให้แพร่ระบาดกว้างขวาง

- จ.นครราชสีมา รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 122 ราย มี 4 คลัสเตอร์ใหม่ ต้องเฝ้าระวังและดำเนินการอย่างเข้มข้น ส่วน 2 คลัสเตอร์เดิม ควบคุมตัดวงจรการแพร่เชื้อได้

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, ข่าวสด)

- พล.อ.สุพจน์ มาลาเนียม เลขาธิการสมช. ในฐานะ ผอ. ศปก.ศบค. กล่าวว่า ในการประชุมศบค.วันศุกร์ที่ 12 พ.ย.นี้ จะมีการพิจารณาผ่อนคลายกิจกรรม กิจกรรมต่างๆ โดยพิจารณาเป็นรายจังหวัด หากผ่านการประเมิน มีมาตรฐาน ก็จะถูกขยับมาให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์.(ผู้จัดการ)

-รมช.สธ. ลงพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พื้นที่ท่องเที่ยวรุ่ง กระตุ้นสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ลดการติดและแพร่เชื้อของโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)

- อธิบดีกรมปศุสัตว์ เน้นย้ำว่า ปัจจุบันระบุได้เพียงว่า สุนัขและแมวสามารถติดเชื้อโควิด-19 จากคนป่วยเท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลว่าสามารถแพร่เชื้อจากสัตว์เลี้ยงกลับสู่คนได้ ซึ่งกรมปศุสัตว์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาร่วมกัน โดยทำการเก็บตัวอย่างในสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของนำมาเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสัตว์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จำนวน 120 ตัว ยังไม่พบการติดเชื้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเชื้อโควิด-19 ยังไม่มีการแพร่กระจายทั่วไปในสัตว์เลี้ยงแต่อย่างใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโดยผู้ที่ฉีดเข็ม 1 จะมีสิทธิลุ้นรับสร้อยคอทองคำน้ำหนักครึ่งสลึงจำนวน 10 เส้น โดยผู้โชคดีในวันนี้มี 4 คน จากนั้นจะจับแจกอีก 2 สัปดาห์จนครบ 10 เส้น เพื่อกระตุ้นในประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฯ มาฉีดวัคซีนจนครบ 50 %</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการรายวัน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผจก.online, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์มติชน)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ และร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ โดยอธิบดีกรมการแพทย์และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอ็กลิฟ เวิลด์ เมดิกา จำกัด เพื่อส่งเสริมพันธมิตรศาสตร์ของพืชกัญชาทางการแพทย์ การพัฒนาสูตรสารสกัด การผลิตยาคุณภาพสูง การวิจัยทางคลินิกเพื่อการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ของผู้ป่วย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แสดงศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมเป็นแหล่งความรู้ด้านการวิจัย เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับโลก มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยตั้งเป้าเป็นฐานการผลิต และพัฒนายาสมุนไพรจากกัญชาระดับโลก คลาส (World class) ในอนาคต</p>	
<p>สมุนไพรรไทยสุดลาดโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กรมการแพทย์แผนไทยและแผนทางเลือก ได้สนับสนุนสมุนไพรรไทยเพื่อเข้าสู่ตลาดโลกใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1.เศรษฐกิจ ต้องใช้สมุนไพรรไทยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุกช่องทาง เป็นที่เชื่อมั่นของคนในประเทศและต่างประเทศ กลายเป็นของฝากกระจายไปทั่วโลก 2.การบริการ สนับสนุนให้การบริการแพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ 3.การคุ้มครองภูมิปัญญา ยกระดับภูมิปัญญาไทย ให้มีส่วนร่วมในระบบสุขภาพและให้ความสำคัญการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย การขึ้นทะเบียน การจดสิทธิบัตรป้องกันการลักลอบภูมิปัญญาไทย 4.ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ต้องได้รับการสนับสนุนให้เป็นที่ยอมรับและมีศักดิ์ศรี และ 5. ด้านการวิจัย ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยอย่างจริงจังเป็นที่ยอมรับ</p> <p>ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า มีผู้ประกอบการสมุนไพรรไทยขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดโลกโดยเฉพาะธุรกิจเครื่องสำอาง ที่ผ่านมาจะเน้นเรื่องสารสกัดภายในประเทศ แต่หากจะผลักดันให้สมุนไพรรไทยเติบโตในตลาดโลกต้องเน้นกลุ่มสารสกัดที่ต่างประเทศไม่มี จุดเด่นของสมุนไพรรคือเรื่องสายพันธุ์ และจุดขายด้านการบริการการท่องเที่ยวที่นำสมุนไพรรเข้ามาช่วยดึงให้นักท่องเที่ยวสนใจสมุนไพรรไทย ผลิตภัณฑ์ไทยมากขึ้น ซึ่งเมื่อคนรู้จักมากขึ้น ก็สามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศได้</p> <p>นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ได้มีการสนับสนุนเรื่องสมุนไพรรอย่างมาก ทั้งการอนุญาตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทให้ออกสู่ตลาดรวดเร็วขึ้น และการขยายใบอนุญาตด้านสถานที่และผลิตภัณฑ์ให้ยาวขึ้นเป็น 5 ปี รวมถึงจัดตั้งกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรร เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชสมุนไพรรให้มีการให้คำปรึกษา วิจัย มีการขึ้นบัญชียาหลัก 90 รายการ และมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรรมากขึ้น</p>	
<p>โรคสะเก็ดเงิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า โรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคผิวหนังที่มีอาการอักเสบเรื้อรังเกิดจากการทำงานผิดปกติของเม็ดเลือดขาว ทำให้เกิดการอักเสบเป็นผื่นแดงและมีสะเก็ดสีขาวพบได้ทั่วร่างกาย ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ การรักษาเป็นเพียงควบคุมอาการ ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มีการพัฒนาค้นพบการรักษาใหม่ๆ เช่น ยาชนิดใหม่ หรือยาชีววัตถุ ได้มีการวิจัยเพื่อวิเคราะห์บรรจุเข้าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และเปิดให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว รวมถึง Telemedicine ซึ่งภาครัฐก็ได้อนุญาตให้มีการเบิกจ่ายเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>อภัยภูเบศรคว้าแบรนด์สุขภาพแห่งปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับรางวัลแบรนด์สุขภาพประจำปีในงาน "ชีวจิต Awards 2021" จัดขึ้นโดยนิตยสารชีวจิต โดยคณะกรรมการตัดสินได้เล็งเห็นการทำงานและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ผ่านมาของ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในฐานะทำงานขับเคลื่อนด้านสุขภาพโดยเฉพาะการแก้สถานการณ์โควิด จึงมอบรางวัลชีวจิตอวอร์ดประเภท CHEEWAJIT'S CHOICE สาขาองค์กรสุขภาพเพื่อสังคมไทย</p>	